



แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำนำ

แผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบทปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อให้อัตรากำลังอาจารย์มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจำนวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จึงร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งนี้แผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตามสายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	ตำแหน่งที่ยื่น ขอ	แผนการพัฒนา		
			ปีที่จะขอตำแหน่ง ทางวิชาการที่สูงขึ้น	ปีที่ลาศึกษา ต่อ	ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา/ผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครวญ บัวศิริ	ผศ.	รศ.	2568 (ประเมินการสอน 2566)	-	1. ตำราเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 2. บทความวิจัยจำนวน 2 เรื่อง
อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์	อาจารย์	ผศ. (กลุ่มที่ 1)	2568	-	1. เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคนิคปรับ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 2. บทความวิจัยจำนวน 2 เรื่อง
อาจารย์ทวีศักดิ์ ทองไผ่	อาจารย์	ผศ. (กลุ่มที่ 1)	2568	-	1. เอกสารประกอบการสอน วิชาการผลิตและการ จัดการฟาร์มแพะ 2. บทความวิจัยจำนวน 2 เรื่อง
อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง	อาจารย์	ผศ. (กลุ่มที่ 1)	2568	-	1. เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยีการฟัก และการจัดการโรงฟัก 2. บทความวิจัยจำนวน 2 เรื่อง
อาจารย์ นายสัตวแพทย์รัฐญวน อิศรรักษ์	อาจารย์	ผศ. (กลุ่มที่ 1)	2568	-	1. เอกสารประกอบการสอน วิชาสุขศาสตร์สัตว์ 2. บทความวิจัยจำนวน 2 เรื่อง